

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**CỦA ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA X,**  
**NHIỆM KỲ 2021-2026**

Tôi tên là **Trần Kim Oanh**, sinh năm 1988.

Quê quán: Thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Hộ khẩu thường trú: ấp 9, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Tôi rất vinh dự được cơ quan nơi đang công tác là Sở Tài chính giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

*Kính thưa quý cử tri!*

Tại Điều 113, Hiến pháp năm 2013 quy định “Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên”.

Trở thành người đại biểu HĐND vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm to lớn đối với mỗi người ứng cử. Vì vậy, tôi mong muốn được quý cử tri tin tưởng và ủng hộ trở thành đại biểu HĐND tỉnh để phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của người dân đến các ngành, các cấp có thẩm quyền và tôi có cơ hội được đồng hành cùng quý cử tri trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển.

Nếu được quý cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND tỉnh khóa X, tôi sẽ quyết tâm thực hiện các công việc sau:

**Thứ nhất**, với vai trò của người đại biểu nhân dân

+ Dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Từ đó, tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị, ý kiến đề xuất chính đáng của cử tri đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước để đề xuất với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhanh chóng, kịp thời giải quyết như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “lợi ích của dân là trên hết, trước hết”.

+ Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND, của Tổ đại biểu HĐND tỉnh; tích cực chủ động nghiên cứu, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, giúp HĐND tỉnh ban hành các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương mang tính kịp thời và có tính khả thi.

**Thứ hai**, tự giác rèn luyện về phẩm chất đạo đức, sửa đổi tác phong, lối sống, nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0. Đồng thời, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch và vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

**Thứ ba**, giữ mối liên hệ thường xuyên với Hội phụ nữ tham mưu lãnh đạo địa phương, nhằm tác động tích cực đến sự phát triển bền vững và hiệu quả của hội. Đặc biệt, chú ý tuyên truyền về các nội dung bình đẳng giới, khuyến khích phụ nữ thấy được giá trị của bản thân để chủ động và tự tin trong quá trình xây dựng một gia đình hạnh phúc, bình đẳng và tiến bộ, cụ thể:

+ Hướng dẫn và khuyến khích những thành viên hội, khi gặp những tình huống bạo lực gia đình, bất bình đẳng trong công việc và cuộc sống... biết cách tự bảo vệ bản thân và tìm đến những cơ quan chức năng thẩm quyền liên quan can thiệp và giúp đỡ.

+ Thông qua những kỳ họp thường niên, những hoạt động cụ thể, chẳng hạn buổi nói chuyện, thăm hỏi tại nhà để hiểu rõ hơn về cuộc sống phụ nữ địa phương, những nhu cầu cũng như mong muốn hay khó khăn mà họ đang gặp phải, từ đó tiến hành những hỗ trợ thiết thực và hiệu quả.

+ Tuyên truyền vận động để các chị em hiểu rõ về lợi ích của việc đưa trẻ đến trường, trẻ được học tập, chăm sóc ở môi trường giáo dục để phát triển toàn diện, từ đó khích lệ các em yêu thích, duy trì việc đến trường, tới lớp.

Tôi tha thiết bày tỏ lòng mong muốn quý cử tri hãy ủng hộ để tôi có thể trở thành người đại diện cho mong muốn, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, là cầu nối trực tiếp của người dân với Đảng và Nhà nước.